

San Jacinto College Central Campus  
Continuing and Professional Development  
(CPD-ESL)  
8060 Spencer Hwy.  
Building C1.128  
Pasadena, Texas 77505  
281-478-3672  
shaun.stacey@sjcd.edu

San Jacinto College South Campus  
(ESOL)  
13735 Beamer Rd.  
Houston, Texas 77089  
281-922-3456  
elizabeth.leal@sjcd.edu

## THE SAN JACINTO COMMUNITY COLLEGE DISTRICT



Liên lạc với chúng tôi trên



Trường San Jacinto College chúng tôi bảo đảm mọi quyền bình đẳng và tạo mọi điều kiện cho tất cả sinh viên và nhân viên mà không hề phân biệt chủng tộc, màu da, quê hương, xứ sở, có quốc tịch Mỹ hay không, tuổi tác, khiếm khuyết, phụ nữ mang thai, tôn giáo, giới tính hay gian tính, hay thông tin về di truyền, hay thông tin về hôn nhân, hay thông tin về tình trạng lính theo luật của tiểu bang và liên bang. Yêu cầu các bạn liên lạc với Vice President of Human Resources, 4620 Fairmont Parkway, Pasadena, Tx 77504; 281-991-2659; Sandra.Ramirez@sjcd.edu nếu có câu hỏi gì liên hệ đến non-discrimination policies.

# English for Speakers of Other Languages (ESOL)

Học Tiếng Anh Làm Hành Trang Cho  
Công Việc và Cuộc Sống Của Bạn



 SAN JACINTO  
COLLEGE  
*Your Goals. Your College.*



## Chi Tiết Của Chương Trình ESOL

Chương trình ESOL được tạo ra để giúp cho tất cả các bạn sinh viên quốc tế, sinh viên định cư trong tiểu bang, và sinh viên định cư ngoài tiểu bang nào muốn rèn luyện và nâng cao kỹ năng Anh Ngữ của bạn. Sinh viên có thể hoàn thành chương trình trong một năm học, chín tháng, và nâng cao trình độ tiếng Anh để chuẩn bị bài thi vào trường đại học, ví dụ như Texas Success Initiative Assessment TSIA hay là Test of English as a Foreign Language TOEFL. Những bài thi đó có phần tiếng Anh nghe, nói, ngữ pháp, đọc, và viết cho công việc và nghề nghiệp trong trường cao đẳng hoặc môi trường học trong đại học. Các lớp được dạy bởi thạc sĩ giáo sư có kinh nghiệm dạy trong lớp, dạy từng nhóm, và dạy bài trong vi tính. Sinh viên sẽ được cấp một văn bằng khi hoàn thành chương trình ESOL.

### Kỹ Năng Nghe Và Nói

Rèn luyện kỹ năng nghe và nói tiếng Anh sẽ giúp bạn có khả năng trong môi trường giáo dục, trường nghề, và tiếng Anh sử dụng hàng ngày. Sinh viên học được cách phát âm chính xác, hiểu tiếng Anh rõ hơn, và giúp bạn định hướng tốt hơn. Sinh viên đồng thời học được cách tường thuật văn và giải thích được khái niệm tốt hơn.

### Kỹ Năng Ngữ Pháp

Rèn luyện kỹ năng ngữ pháp cho mục đích học tập và làm việc. Sinh viên học viết tiếng Anh chính xác để giao tiếp qua email, thư từ, và tài liệu khác. Cách chọn lựa từ ngữ chính xác, dạng từ ngữ, và thứ tự của từ ngữ là trọng tâm của chương trình.

### Kỹ Năng Đọc Và Viết

Rèn luyện kỹ năng đọc, từ vựng, và khả năng viết văn chuyên nghiệp cho một xã hội đa văn hóa và ngôn ngữ. Sinh viên nâng cao được khả năng hiểu tiếng Anh qua việc đọc sách tiểu thuyết, truyện ngắn, giáo khoa, và các ấn phẩm chuyên nghiệp. Trọng tâm của chương trình là viết văn luận qua cách viết một câu chuyện, văn so sánh, văn cảm nghĩ, hoặc văn bình luận nhân quả.

Nếu cần thêm chi tiết về chương trình hoặc mô tả khoá học, xin vào: [www.sanjac.edu/esol-course-descriptions](http://www.sanjac.edu/esol-course-descriptions)

## Điều Kiện Ghi Danh Nhập Học:

Sinh viên định cư có bằng tốt nghiệp trung học hay chứng chỉ giáo dục phổ thông (GED):

1. Hoàn tất đơn xin nhập học tại [www.sanjac.edu/apply-register/overview/apply-now](http://www.sanjac.edu/apply-register/overview/apply-now) hoặc đến Welcome Center. Nộp đơn miễn phí.
2. Bạn sẽ ghi danh trực tiếp ở Welcome Center để lấy bài thi ACCUPLACER-ESL miễn phí.
3. Ghi danh vào lớp với người cố vấn. Kết quả bài thi của bạn sẽ xác định trình độ của lớp học. Bạn sẽ nhận được giờ tín dụng học tập.

*Lưu Ý: Sinh viên nào không đạt đủ điểm trong bài thi ESOL sẽ phải ghi danh học ESL ở văn phòng Continuing and Professional Development (CPD).*

## Sinh viên định cư hay không định cư không có bằng tốt nghiệp trung học hay chứng chỉ giáo dục phổ thông (GED):

1. Hoàn tất đơn xin nhập học tại văn phòng phát triển liên tục và chuyên nghiệp (văn phòng CPD). Miễn lệ phí nộp đơn ghi danh nhập học. Tel: 281 542 2097.
2. Tại văn phòng CPD, bạn có thể yêu cầu dự thi ESL miễn phí.
3. Sau đó ghi danh lớp ESL tại văn phòng CPD. Kết quả bài thi sẽ xác định trình độ của bạn để ghi danh vào lớp ESL. Sinh viên sẽ nhận được CE unit, chú không phải điểm tính vô tín chỉ đại học.

## Sinh viên quốc tế:

1. Hoàn tất đơn xin nhập học tại [www.sanjac.edu/apply-register/overview/apply-now](http://www.sanjac.edu/apply-register/overview/apply-now) hoặc trực tiếp tại Welcome Center miễn phí.
2. Xin liên lạc với các nhân viên cho sinh viên ngoại quốc tại 281-998-4636 hoặc [www.sanjac.edu/international-admissions](http://www.sanjac.edu/international-admissions).

## Địa chỉ:

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc:  
[information@sjcd.edu](mailto:information@sjcd.edu)  
[www.sanjac.edu](http://www.sanjac.edu)  
281-998-6150